

**E. Thay đổi địa chỉ:**

Hai ái hữu sau đây thay đổi địa chỉ, xin xem bản danh sách cập nhật.

AH. Huỳnh Thanh Tùng  
AH. Đoàn Chí Trung

**F. Linh Tinh:**

Có một số AH có lòng yểm trợ LT bằng tài chánh, nhưng không muốn để địa chỉ. Ví dụ:

AH Bửu Ngự (USA), Ty Dụng Cụ Dalat, con mẹ Ứng Quyền CC Dalat và 3 AH vùng Montreal, Canada (do AH P.H. Vĩnh đại diện vùng).

Hoan nghênh tinh thần yểm trợ của các AH ấy.

**G. Yểm trợ lá thư**

- AH Dương Minh, - AH Nguyễn Văn Đề, - AH Huỳnh Thanh Tùng, - AH Lê Văn Châu, - AH Đoàn Chí Trung, - AH Kiều Văn Hà, - AH Lâm Thao, - AH Lê Sáu, - AH Bửu Cơ, - AH Hoàng Như Giao, - AH Nguyễn Khắc Cần, - AH Nguyễn Thị Cúc, - AH Nguyễn Mạnh Quyền, - AH Hà Nguyên Bình

Tổng Cộng \$314 USD

Xin đính theo chi phiếu đề tên Nguyễn Văn Định  
Cung Chúc Tân Xuân BPT Lá Thư

Người ghi: Lê Sáu

## **ÁI HỮU CÔNG CHÁNH BẮC CALIFORNIA HỌP MẶT TẤT NIÊN MỪNG XUÂN ĐINH SỬU TẠI OAKLAND NGÀY 2-2-1997.**

Theo lệ hằng năm, AHCC Bắc California thường họp mặt tất niên để chúc Tết lẫn nhau.

Năm nay, cuộc họp được tổ-chức tại nhà hàng Võ ở Oakland với khoảng 90 người tham-dự vào lúc 11 giờ trưa ngày 2/2/97.

Bắt đầu là tiếng pháo nổ, chiêng trống vọng từ một băng nhạc cũ và sau đó là lời chào mừng của AH Trần Sĩ Huân, đại-diện Ban tổ-chức.

AH Huân ngõ-lời cảm-ơn quý Ái-hữu xa gần, từ Sacramento, San Jose, San Francisco v.v., đã đáp thư mời đến dự đông đảo, cảm ơn AH Tôn Thất Ngọ đã viết 2 biểu-

ngữ treo trên tường, AH Trần Hữu Tất chuẩn-bị phần ca hát giúp vui, AH Châu Phong Quan phụ-trách phần quay video.

Tiếp-theo là mục "mừng tuổi thọ" quý Ái-hữu cao niên do anh Từ Cẩm Thành, đại-diện lớp trẻ đọc lời chúc tụng và tặng quà kỷ-niệm cho 4 vị cao niên nhất có mặt hôm đó là quý ái-hữu Nguyễn Mạnh Hoàn 87 tuổi, ái-hữu Lê Văn Cấu 83 tuổi, ái-hữu Tạ Huyền 80 tuổi, và ái-hữu Nguyễn Tư Tùng 80 tuổi. Đáp từ, AH Nguyễn Mạnh Hoàn ngõ-lời cảm-ơn tất cả và nói qua về bí-quyết sống lâu và đọc thơ tự vịnh.

Ái-hữu Tất và AH Mai-Uyên song ca hát bài "Ly rượu mừng" tặng quý ái-hữu cao niên.

Đến 12 giờ 30, buổi họp tạm ngưng để dùng cơm trưa. Dịp này ái-hữu Ngô Trọng Anh lên máy vi-âm nói về một vấn-đề thời-sự.

Sau bữa cơm trưa, ái-hữu Lê Mộng Hùng trình-bày tình-hình Lá-thư AHCC, giới-thiệu công-trình của từng ái-hữu trong Ban Phụ-trách. Ái-hữu Tôn Thất Ngọ trình-bày diễn-tiến việc cập-nhật bản danh-sách AHCC khắp nơi và yêu-cầu AH hải-ngoại hưởng-ứng việc này bằng cách mỗi ái-hữu nên đích-thân cập-nhật địa-chỉ của mình để bản danh-sách được chính-xác hơn. AH Ngọ cũng đã nêu lên 3 đề-nghị của ái-hữu Lê Khắc Thí ở Orange County gửi lên, gồm việc đề-nghị tổ-chức Đại-Hội AHCC Hải-ngoại 1997 và việc lập quỹ quan hôn tang tế cùng việc tặng bảng mừng tuổi thọ cứu tuần cho những ái-hữu trên 90 tuổi. Tóm-tắt, các ái-hữu đều đồng-ý đề-nghị tổ-chức Đại-hội tại Orange County. Về phần quan hôn tang tế cùng phần chúc thọ cứu, bát tuần xin các vùng phụ-trách lập quỹ riêng để lo. Quý nuôi-dưỡng LT do AH đóng-góp thì nên để dành riêng để lo cho LT mà thôi. Để khỏi mất thì giờ thảo-luận đông-dài, ái-hữu nào có ý-kiến gì thêm, xin liên-lạc với ái-hữu Lê KhắcThí.

Qua phần linh-tinh, ái-hữu Huân giới-thiệu ái-hữu Lê Mậu Đáo ở Florida ghé chơi, lên máy vi-âm hát bài "Quê hương bỏ lại" để tặng ái-hữu Ngô Trọng Anh bằng một giọng ca đầy cảm-xúc chân-thành mà chính người hát cũng không cầm được nước mắt.

Tiếp theo chị Vũ Đình Bon ở Davis, đại-diện nhóm chuyên-viên Việt-Nam ở Sacramento trình-bày về sinh-hoạt tặng học-bổng giúp các sinh-viên nghèo ở trường Công-Chánh Phú-Thọ được hội-trưởng chú-ý theo-dõi.

Sau hết là phần vui nhộn với những bài hát Xuân chọn-lọc do ái-hữu Trần Hữu Tất và một số ái-hữu khác như Hoàng Gia Thụy, Từ Cẩm Thành, Lương Văn Cuối, Mai-Uyên phụ-trách.

Cuộc vui nào rồi cũng có lúc tàn, nên sau 2 giờ trưa, một số ái-hữu lục-tục ra về để .. đi dự cuộc họp mặt khác ở San Jose hoặc ở .. tại gia; chỉ có một số ít ở lại tiếp-tục ca hát